



ที่ ลป ๗๘๓๐๑/๗๔

ที่ทำการ อบต.นิคมลำนารายณ์
๙๖ ม.๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑๕๑๓๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพื้นที่ตามข้อร้องเรียน

เรียน นายอำเภอชัยบาดาล

อ้างถึง หนังสืออำเภอชัยบาดาล ที่ ลป ๐๓๑๘/๖๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมแก้ไขปัญหาทางสัญจรหมู่ ๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอชัยบาดาลได้แจ้งให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางสัญจรกรณี นายสมศักดิ์ ลุ่มล่า และนางไวยอ เต็มเปี่ยม ได้มาร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม อำเภอชัยบาดาล เรื่องเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๘ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ทำการปิดทางสัญจร ทำให้ประชาชนที่อยู่ด้านในได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ เข้า-ออก ไม่ได้ นั้น

จึงขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เรียนแนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีน ใจซื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

สำนักงานปลัดฯ

โทร. ๐-๓๖๗๙-๒๔๕๕

โทรสาร. ๐-๓๖๗๙-๒๔๕๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายทองอยู่ กิติพัฒน์มนตรี	ปลัดอำเภอชัยบาดาล	
2	นายประทีน ใจชื่อ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
3	นางวริศรา ศรีโชติ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
4	นายบุญศรี สิงหาสาร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
5	นางฉวีวรรณ ปาลวัฒน์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
6	นางสายชล พรหมจรรย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8	
7	นายสุชิน ทองผาย	ประชาชนหมู่ที่ 8	
8	นายลำพิ่ง ปลิวลอย	ประชาชนหมู่ที่ 8	
9	นายทศพล ปลิวลอย	ประชาชนหมู่ที่ 8	
10	นางนงคริ์ภักดิ์ ลุ่มล่า	ประชาชนหมู่ที่ 8	
11	นางดาวรุ่ง สุขเกษม	ประชาชนหมู่ที่ 8	
12	นายสมชาย ปลิวลอย	ประชาชนหมู่ที่ 8	
13	น.ส.สุพรรณษา พรหมจรรย์	ประชาชนหมู่ที่ 8	
14	นางวาริ ลุ่มล่า	ประชาชนหมู่ที่ 8	
15	นายสุนทร เหมือนปรี	ประชาชนหมู่ที่ 8	
16	นางสมจิต ทองผาย	ประชาชนหมู่ที่ 8	
17	นางเดือน พรหมจรรย์	ประชาชนหมู่ที่ 8	
18	นายชัยศ ปลิวลอย	ประชาชนหมู่ที่ 8	
19	นายจำลอง โสภา	ประชาชนหมู่ที่ 8	

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นายประทีน ใจชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

นายก อบต.

สวัสดิ์ท่านปลัดอำเภอชัยบาดาล (นายทองอยู่ กิติพัฒน์มนตรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตามที่ นายสมศักดิ์ ลุ่มล่า และนางใบยอ เต็มเปี่ยม ได้มาร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชัยบาดาล ว่า เจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ได้ทำการปิดทางสัญจร ทำให้ประชาชนที่อยู่ด้านในได้รับความเดือดร้อน

ร้อน เข้า - ออกไม่ได้ นั้น อยากให้ประชาชนที่มาประชุมในวันนี้ได้เสนอ
ความคิดเห็นร่วมกัน ว่าทางเส้นนี้เปิดใช้มานานเท่าไร

ชาวบ้าน

- นายจำลอง โสภกา ได้กล่าวว่า ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาได้ประมาณเกือบ 50 ปี
ตั้งแต่ปลดทหารออกมา จนปัจจุบันอายุ 75 ปี

ชาวบ้าน

- นางเตือน พรหมจรรย์ ได้กล่าวว่า ผู้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้ขายที่ดินร่วมกับ
ทางสัญญาที่อยู่ในที่ดินดังกล่าวให้กับผู้ซื้อด้วย เพราะผู้ขายได้ทำการตกลง
ปากเปล่ากับผู้ซื้อว่า อย่าปิดทางสัญจรเส้นนี้ ทางผู้ซื้อก็ยินยอมว่าจะไม่ปิด
และขอปรับพื้นที่เพื่อจะนำไปเข้าธนาคารก่อน แล้วจะไปดำเนินการทำ
หนังสือเกี่ยวกับทางให้ที่หลัง และด้วยความเชื่อใจผู้ขายเลยไม่ได้เตรียม
เอกสารไว้ตั้งแต่แรก เพราะผู้ซื้อกับผู้ขายรับรู้กันแค่ 2 ฝ่าย โดยที่ไม่มีชาวบ้าน
คนอื่นมารู้ พอถึงเวลาผู้ซื้อก็ถือว่าเป็นสิทธิของตัวเองที่จะปิดหรือจะ
เปิดทางสัญจรให้กับชาวบ้าน

ปลัด อบต.

อยากจะให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยพร้อมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อตกลงกัน

ปลัดอำเภอชัยบาดาล


ปลัดจะโทรไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินดังกล่าวในเบื้องต้นก่อน และเดี๋ยวทาง
ศูนย์ดำรงธรรมจะทำหนังสือเชิญพบปะกับอีกที

นายก อบต.

สรุปได้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์และนาย
ปลัดอำเภอ ได้ปรึกษากันแล้วว่า ให้ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชัยบาดาลขอ
คำปรึกษาจากอัยการและสำนักงานที่ดิน สาขาชัยบาดาล และดำเนินการออก
หนังสือเชิญเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ร้องเรียน ปลัดอบต.และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
เพื่อมาปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหา หาทางออกกันอีกครั้งในวัน ศุกร์ ที่ 2
เมษายน 2564 ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอชัยบาดาล นั้น

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายประทิน ใจชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์